

ปริญญานิเทศกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๘ ปัจจุบันอายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จากโรงเรียนการแสดงอาร์ตสเปา รัชฟิล์มทีวี ช่อง ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ และระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายข่าว อยูธยาเคเบิลทีวี และผู้สื่อข่าวประจำศูนย์เดลินิวส์ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยังเป็นวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอผลงาน ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของนักศึกษา และทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดพื้นที่ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์เอทีวีวีชั่น และหนังสือพิมพ์ส่วนกลางที่รับผิดชอบ รวมถึงสื่อทุกช่องทางเท่าที่มี เป็นผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางรายการที่อยู่อยูธยา ที่ออกอากาศทางเคเบิลเอทีวี ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์หลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ทั้งด้านเทคนิคการผลิตสื่อ การเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว จนนักศึกษาสามารถผลิตรายการได้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์เอทีวี และหนังสือพิมพ์เอทีวีวีชั่น อย่างต่อเนื่องเสมอมา

นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยได้นำหลักการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาด มาช่วยยกระดับธุรกิจ OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ด้วยการแนะนำสินค้าผ่านสื่อที่รับผิดชอบ ทำให้สินค้าจากผู้ค้ารายย่อยเป็นที่รู้จักและสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจมีความยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีความสุข นอกจากนี้ ในช่วงน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ยังได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ออกไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และได้พิมพ์หนังสือ “บันทึกน้ำท่วม” เพื่อนำรายได้มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย จากคุณูปการที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ทำให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รางวัลสื่อสร้างสรรค์ จากสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และ สสส. และโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งได้รับรางวัลคนดีแผ่นดินสยาม สาขาสื่อสร้างสรรค์ จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงจันทร์จาศรียกุล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้น

จากการเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา และเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่เป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เชิดหน้าชูตาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีผลงานหลายด้านที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย และต่อสังคมในระดับท้องถิ่น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญานิเทศกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป